

**THAM LUẬN**

**Về kết quả hoạt động cơ quan Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng;  
việc tham mưu cho cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác  
phòng, chống tham nhũng**

*(Trình bày tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham,  
nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu)*

***Kính thưa đồng chí.....***

***Thưa toàn thể Hội nghị***

Trước hết tôi cơ bản nhất trí với nội dung cơ bản của báo cáo đã trình bày tại hội nghị. Sau đây tôi xin làm rõ hơn “*Về kết quả hoạt động cơ quan Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; việc tham mưu cho cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Phòng, chống tham nhũng*”.

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007; Nghị quyết 294A/2007/UBTUQH12 ngày 27/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XII); ngày 31/12/2007, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Lai Châu (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo với các thành viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Quyết định 328/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về việc thành lập Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí được điều động từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; Quyết định 276/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Lai Châu trên cơ sở Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng chương trình công tác năm, quý của Ban Chỉ đạo; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo

cáo về phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo; tổ chức các phiên họp định kỳ, sơ kết, tổng kết.

Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng cho lãnh đạo, cán bộ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp ban hành 800 cuốn tài liệu tìm hiểu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép, trong đó có văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng được 1.373 cuộc cho 294.994 lượt người. Xây dựng và ban hành 02 Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn sơ kết, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các đảng bộ trực thuộc tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 40-KH/TU ngày 06/8/2012 thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trên cơ sở văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND, ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, giai đoạn 2 (2012-2016).

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thành lập các Đoàn công tác do các thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc 38 lượt tại các huyện, thị, sở, ngành trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ.

Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc xử lý các vụ án tham nhũng thực hiện thường xuyên và chặt chẽ; đã chỉ đạo xử lý 09 vụ

việc, vụ án tham nhũng đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, có tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đã xác định: “*ở địa phương, không tổ chức ban chỉ đạo tỉnh, thành phố về việc phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng và có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khi có vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng xảy ra ở địa phương*”. Công tác phòng, chống tham nhũng tại Lai Châu do Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các ngành chức năng chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Việc đầu tiên đó là sửa Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Quy chế làm việc số 05-QC/TU, ngày 04/9/2014 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã quy định rõ “*Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng và có trách nhiệm với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khi có vụ việc tham nhũng nghiêm trọng xảy ra ở Tỉnh*”; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy “*Tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí*”. Trên cơ sở đó, đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng như: Triển khai, ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...; ban hành 06 Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với một số cơ quan, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; văn bản hướng dẫn các cấp ủy thực hiện chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho lãnh đạo, chuyên viên văn phòng tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành.

Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Nội chính đã chủ động phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của tỉnh, trong đó chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ trì, phối hợp với một số cơ quan liên quan thực hiện 03 cuộc kiểm tra của Tỉnh ủy, thực hiện 05 cuộc giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức rà

soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội từ năm 2011 đến hết năm 2014 để xem xét, đánh giá tình hình và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật qua công tác thanh tra. Qua đó, đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành văn bản về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh tra; phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh rà soát tình hình dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 trở về trước. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số cơ quan nội chính để nắm tình hình về công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

Mặt khác đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của tỉnh để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, qua đó góp phần tích cực trong phòng ngừa và xử lý vụ, việc tham nhũng.

### ***Kính thưa các đồng chí!***

Tỉnh ta luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục; lấy phòng ngừa là chính, ngăn ngừa, chống tham nhũng với xây dựng và chỉnh đốn đảng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định trong thời gian tới cần phải tiếp tục tham mưu cho Tỉnh: Triển khai kịp thời, tổ chức thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là thông tin những kết quả đạt được, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp, các ban đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến tham nhũng; lãnh đạo các cơ quan tố tụng thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử kịp thời nghiêm minh các tội phạm về tham nhũng góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Một lần nữa xin chúc các đồng chí Đại biểu mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

## BÀI THAM LUẬN

### Về công tác công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước

Thực hiện Văn bản số 1964/UBND-NC ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 1417/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tham luận về công tác công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

1. Công tác thẩm định chủ trương đầu tư: Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, theo đó các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đều phải lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Ngay từ khi Luật Đầu tư công có hiệu lực, Sở Kế hoạch & Đầu tư đã ban hành văn bản số

474/SKHĐT-TĐ ngày 22/5/2015 hướng dẫn về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lai Châu để các đơn vị triển khai thực hiện.

2. Công tác thẩm định dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công tác thẩm định được thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và theo hướng dẫn của Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Việc công khai, minh bạch trong công tác thẩm định, tiếp nhận hồ sơ thẩm định được Sở quy định cụ thể tại các Văn bản số 386/KHĐT-TĐ ngày ngày 18/6/2010 về Quy định hồ sơ, thủ tục dự án trình thẩm định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 587/KHĐT-TĐ ngày 07 tháng 9 năm 2011 về tăng cường, nâng cao chất lượng hồ sơ dự án trình thẩm định, đồng thời các văn bản này và một số văn bản hướng dẫn liên quan khác được cập nhật thường xuyên, công khai trên trang thông tin của Sở. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đều được quy định thời gian cụ thể, các hồ sơ thủ tục hợp lệ đều được tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý. Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm giao phiếu hẹn và trả kết quả theo đúng quy định về thời gian. Sở Kế hoạch & Đầu tư cũng thường xuyên tuyên truyền báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thẩm định dự án của Sở cũng như các vướng mắc trong quá trình thẩm định bằng các hình thức trực tiếp, thông qua trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh và của Sở Kế hoạch & Đầu tư. Tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng nói chung và thẩm định dự án nói riêng.

3. Công tác đấu thầu: Từ khi Luật đấu thầu năm 2005 có hiệu lực thi hành, trên cơ sở các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, Sở Kế hoạch & Đầu tư đã kịp thời triển khai nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư trong công tác đấu thầu đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu, ngoài ra các văn bản đều được đăng tải trên trang thông tin của Sở. Thực hiện phân cấp về công tác đấu thầu, từ năm 2009 đến nay, Sở Kế hoạch & Đầu tư chỉ thực hiện chức năng thẩm định về kế hoạch đấu thầu, các nội dung công việc khác về đấu thầu do chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

Trên đây là bài tham luận về công tác công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp ./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu VP, Ttra, TĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Đại Thắng**

## **Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai châu**

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

*Kính thưa các quý vị đại biểu,*

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (trong đó có phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng) luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm song song với công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 18-CT/TU ngày 5 tháng 4 năm 2013 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện.

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) là khâu đầu tiên, then chốt và quan trọng nhất để pháp luật PCTN đi vào cuộc sống. Để làm tốt công tác này, việc đầu tiên là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời là Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, hàng năm Sở Tư pháp đều tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong có nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2013 phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016; thường xuyên đã hướng dẫn, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Phòng tư pháp huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với từng địa phương, để tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Sở Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL triển khai nhiều nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là hình thức tuyên truyền miệng pháp luật thông qua hoạt động của các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 276 công chức, viên chức và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh; 154 công chức tư pháp thực hiện công tác PBGDPL; 409 báo cáo viên pháp luật (trong đó có 32 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 377 báo cáo viên pháp luật cấp huyện); Số



lượng tuyên truyền viên cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh là 948 người. Công tác tập huấn kiến thức pháp luật trong đó có pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ này luôn được Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện. Qua đó, họ chính là những tuyên truyền viên tích cực nhất để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho người dân ở cơ sở.

Tuyên truyền thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động luôn được Trung tâm trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp chú trọng và đẩy mạnh, trong hàng trăm đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho hàng chục nghìn lượt người dân ở cơ sở trong đó lồng ghép tuyên truyền, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Công tác biên soạn in ấn, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành hàng nghìn cuốn sách trong đó có nội dung tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (ví dụ: 500 cuốn hỏi đáp về Luật PCTN), phối hợp với Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh biên soạn nội dung sách Tìm hiểu về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; biên soạn và phát hành 21.000 tờ gấp pháp luật tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng 3 thứ tiếng Thái, Mông, Kinh để tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ấn phẩm "Tư pháp Lai Châu" - ấn phẩm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu, được xuất bản định kỳ 2 tháng một số, mỗi số 300 cuốn, trong đó có nhiều tin, bài của các cộng tác viên phản ánh tình hình thực hiện pháp luật PCTN tại địa phương.

Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp đã đăng tải nhiều hoạt động cũng như các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, về PCTN để phục vụ việc tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và người dân.

Ngoài các hình thức phổ biến, giáo dục nêu trên, Sở Tư pháp đã chỉ đạo, phối hợp các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương trong tỉnh phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua mô hình các câu lạc bộ, hoạt động tuyên truyền của các tổ hòa giải, thông qua việc khai thác tài liệu, sách báo tại tủ sách sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn; ở các cơ quan, đơn vị, đồn biên phòng.

Ngoài công tác chỉ đạo phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, Sở Tư pháp còn trực tiếp triển khai nhiều hoạt động, ví dụ như:

- Định kỳ hàng tháng duy trì mô hình "*ngày pháp luật*", với hình thức tọa đàm đã truyền tải các nội dung pháp luật trong đó có pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến gần 1.400 lượt công chức, viên chức, người lao động của cơ quan tham gia tọa đàm.

- Việc phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, chương trình hành động của Chính phủ về PCTN, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng: Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 346/KH-STP ngày 8/7/2015 thực hiện điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, công

ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tại xã Khổng Lào – huyện Phong Thổ với các hoạt động: Tổ chức “Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng” tại xã Khổng Lào cho 11 đội tham gia thuộc 11 bản. Xây dựng 02 pa-nô tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đặt tại trụ sở UBND xã; cấp 3.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng để giúp người dân đến giải quyết công việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân được đọc, tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng hoặc cung cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố... sử dụng làm tài liệu tuyên truyền..

- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bằng hình thức nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thu, xây dựng 01 pa nô tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng tại trụ sở cơ quan; tổ chức in và cấp miễn phí tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức và cá nhân, tổ chức đến giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan với số lượng 1.000 tờ.

- Hàng năm, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức nhiều đợt trợ giúp pháp lý lưu động đến tận các xã, bản thuộc các huyện để lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

*Kính thưa các quý vị đại biểu*

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được Sở Tư pháp chỉ đạo triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có tập trung vào từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, hạn chế được những hậu quả của vi phạm pháp luật giúp Nhân dân bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vẫn tồn tại những khó khăn như: Một số người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế về năng lực; sự phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa thực sự thường xuyên, do vậy công tác triển khai tuyên truyền pháp luật về PCTN hiệu quả chưa được như mong đợi

*Kính thưa toàn thể hội nghị!*

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; sự phối hợp triển khai thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể. Chú trọng tổ chức các hình thức tuyên truyền trực tiếp, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, xét xử lưu động,...

Trên đây, là một số nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong những năm qua. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu!

---

## **BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU**

**Về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với tội phạm tham nhũng; Phát hiện, xử lý tham nhũng trong công tác điều tra**  
**Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN trên địa bàn tỉnh Lai Châu**

*Kính thưa:* .....

*Thưa toàn thể các đồng chí!*

Trong 10 năm qua, tình hình tội phạm tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, với phương thức thủ đoạn không mới nhưng tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước. Đối tượng phạm tội tham nhũng đều có vị trí và hiểu biết nhất định. Ngoài việc gây hậu quả thiệt hại về vật chất, tội phạm tham nhũng còn gây ảnh hưởng xấu với xã hội, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước bị giảm sút.

Nhận thức đầy đủ tính nghiêm trọng và sự nguy hại của tham nhũng, trong 10 năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tham nhũng được triển khai dưới nhiều hình thức. Công tác cải cách hành chính phòng ngừa tham nhũng được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án tham nhũng được tăng cường. Sự phối hợp giữa các ngành: Công an, VKS, Tòa án và Cơ quan thi hành án luôn chặt chẽ, hiệu quả.

Là đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, trong 10 năm qua lực lượng Công an Lai Châu đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; trong đó đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh quan tâm. Kết quả trong 10 năm qua, lực lượng Công an Lai Châu đã phát hiện, điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 11 vụ, 24 bị can, thu hồi tài sản liên quan tới tham nhũng trên 3,4 tỷ đồng. Lĩnh vực xảy ra nhiều vụ án tham nhũng là: Quản lý sử dụng đất đai, Quản lý sử dụng ngân sách. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, Lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai: Hành vi điển hình là: Cán bộ cấp xã, cấp huyện được giao thực hiện nhiệm vụ đo đạc, quy chủ xác định diện tích đất, kiểm tra, thẩm định phương án đền bù đã tiết lộ thông tin dự án, lập khống diện tích đất, lập khống hồ sơ đền bù, chủ động thỏa thuận nếu người dân chi tiền thì sẽ nâng khống diện tích đất để được đền bù nhiều hơn thực tế...

Thứ hai, Lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách: Trong việc thực hiện chính sách của Nhà nước cho hộ nghèo theo Quyết định 167 và Chương trình 134 của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng đã lợi dụng vị trí công tác để làm thủ tục rút tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, không có khả năng khắc phục; gây thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Một số vụ việc điển hình về tham nhũng đã được điều tra, xét xử như: Vụ Khiếu Công Khanh cùng đồng bọn đưa và nhận hối lộ xảy ra tại xã Chấn Nưa, huyện Sơn Hồ; Vụ Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Ngọc Khánh tham ô, có ý làm trái xảy ra tại Phòng Nông nghiệp phát triển Nông thôn huyện Phong Thổ.

Quá trình thực hiện hoạt động điều tra các vụ án tham nhũng, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, thường xuyên phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, nhất là trong giải quyết các vụ án lớn, nghiêm trọng hoặc các vụ án liên quan tới công tác bảo vệ nội bộ Đảng. Với các vụ việc đang ở giai đoạn điều tra trinh sát có dấu hiệu tham nhũng, Cơ quan điều tra đã chủ động mời Viện kiểm sát, Tòa án họp liên ngành để cùng nghiên cứu đánh giá tài liệu, chứng cứ và định hướng cho công tác điều tra. Quá trình điều tra theo tố tụng Cơ quan điều tra, Điều tra viên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án hình sự và phối hợp tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật; nghiên cứu tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, xác định và yêu cầu làm rõ những vấn đề có liên quan; giúp cho việc điều tra được khách quan, toàn diện, không để xảy ra oan, sai, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác điều tra tội phạm và công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới. Ở giai đoạn xét xử, Cơ quan điều tra chỉ đạo điều tra viên thụ lý chính cùng Kiểm sát viên chủ động trao đổi với Thẩm phán và các hội thẩm nhân dân về những nội dung liên quan, khi vụ án được đưa ra xét xử, điều tra viên thường xuyên có mặt tại phiên tòa để nắm bắt và xử lý kịp thời các nội dung phát sinh trong khi xét xử.

### ***Thưa toàn thể các đồng chí!***

Trong những năm tới khi Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, nhất là khi tham gia TPP, FTA và cộng đồng ASEAN yêu cầu về đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng cao. Bên cạnh đó tình hình tham nhũng tiếp tục diễn ra phức tạp, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật. Tình trạng sách nhiễu, phiền hà ở một bộ phận công chức, viên chức nhà nước vẫn diễn ra gây bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp. Tình hình tham nhũng trong khu vực công và lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, khả năng thu hồi thấp. Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán thiếu chế tài cụ thể, đủ mạnh để buộc các tổ chức, cá nhân phải chấp hành. Công tác giám định tư pháp phục vụ xử lý một số vụ án tham nhũng còn nhiều bất cập. Tình hình trên đòi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng phải chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp góp phần đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với tội phạm tham nhũng; trong thời gian tới các ngành liên quan cần làm tốt một số công tác trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như Ban Nội chính Tỉnh ủy để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; thống nhất nhận thức việc điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng phải theo đúng quy định của pháp luật, nhưng phải phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là, quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác phối hợp điều tra các vụ án tham nhũng, các ngành liên quan cần chọn cử những cán bộ có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, am hiểu các quy định của pháp luật hình sự và các quy định chuyên ngành để cùng lực lượng điều tra viên nghiên cứu, xem xét giải quyết kịp thời những vướng mắc của vụ án. Lãnh đạo Cơ quan quản lý kinh tế nhà nước thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ, không để xảy ra các vụ việc tham nhũng trong nội bộ các cơ quan chống tham nhũng.

Ba là, Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng không để tồn đọng kéo dài. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, chú trọng áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng ngay trong quá trình điều tra. Kịp thời khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tham nhũng.

Trên đây là một số nội dung tham luận về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với tội phạm tham nhũng trong công tác điều tra của Công an tỉnh Lai Châu. Xin báo cáo trước hội nghị. Cuối cùng chúc các vị đại biểu sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

***Xin trân trọng cảm ơn!***